

ชื่อโครงการ	พัฒนาระบบปฏิบัติการเคลื่อนที่สำหรับการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
โดย	นางสาวชาคริยา ชาประสม รหัสนักศึกษา 58541204015-6
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์
หลักสูตร	ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ปีการศึกษา	2562

บทคัดย่อ

โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการเคลื่อนที่สำหรับการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมให้กระจายข่าวได้รวดเร็วและทั่วถึง ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ผู้คนในชุมชนมีปฏิสัมพันธ์และช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจให้ดีขึ้น

ในครั้งนี้ผู้จัดทำได้วิเคราะห์ปัญหา เพื่อออกแบบระบบงานใหม่ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้ในการทำงาน ระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นเป็นการพัฒนาระบบในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) และโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) เพื่อให้รองรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยใช้วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบวงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle : SDLC)

จากการนำระบบจัดการสารสนเทศสำหรับการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนไปใช้งาน พบว่าระบบสามารถทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานของการประชาสัมพันธ์ทางเทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิตติกรรมประกาศ

โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการเคลื่อนที่สำหรับการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลหลาย ๆ ฝ่ายที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานในครั้งนี้ จึงใคร่ขอกล่าวขอบคุณ ดังนี้

ขอขอบพระคุณ อาจารย์นพณัฐ วรรณภักดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบ แก้ไข ตลอดจนชี้แนะแนวทาง จนโครงการฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอขอบพระคุณปลัดเทศบาลตำบลหนองควาย นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม และนางสาวจิราพร โรจนวิภาต ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ที่ไว้วางใจให้พัฒนาเว็บไซต์ให้กับทางเทศบาลตำบลหนองควายและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำระบบ รวมถึงเสียสละเวลาในการตอบข้อสอบถามและข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในการจัดทำโครงการครั้งนี้

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทุกท่านที่กรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และประสบการณ์อันมีค่ายิ่งแก่ศิษย์ และคอยชี้แนะแนวทางการจัดทำโครงการพร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการทำโครงการ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

ชาคริยา ชาประสม